
 

 

ถือเปนกาวท่ีสําคัญอีกกาวหนึ่งของวงการการเงินประเทศไทย ดวยวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงของ
องคกรการเงินในประเทศของเรา ท่ีเล็งเห็นความนาสนใจและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชน หากนําสิ่งนี้
มาปรับใชกับวงการการเงินและระบบธนาคารจะโอกาสเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําธุรกรรมและจัดทําระบบอีก
มากมาย เรียกไดวามีความตื่นตัวกับกระแสโลกไมแพเมืองนอก 

สําหรับ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงกชาติ นั้น ไดมีการเล็งเห็นถึงความนาสนใจของระบบ
การประมวลผลแบบกระจายศูนย (Distributed Ledger Technology : DLT) จึงไดมีการนําเทคโนโลยีนี้มา
ประยุกตทําระบบการชําระเงินระหวางธนาคาร 8 แหง ซ่ึงโครงการนี้ไดริเริ่มมาตั้งแตป 2561 โดยมีทดลองและ
พัฒนาระบบการชําระเงินรวมไปถึงการออกเหรียญดิจิทัลท่ีใชเฉพาะภายในสถาบันการเงินท่ีเขารวมโครงการ ชื่อวา
เหรียญ CBDC (Central Bank Digital Currency)  

โดยโปรเจ็กตท่ีนาสนใจนี้ถูกพัฒนาข้ึนมาภายใตชื่อ “โครงการอินทนนท” โดยมีหนวยงานท่ีเขารวม 3 
หนวยงานดวยกัน ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย 8 แหง และ บริษัท R3 ซ่ึงเปนผูใหบริการ
แพลตฟอรม DLT ท่ีทําระบบใหธนาคารชื่อดังหลายแหง 

จุดเริ่มตนของโครงการอินทนนท มาจากระบบการทํางานของธนาคารตางๆ ในไทยท่ีหากมีการโอนเงิน
ระหวางธนาคาร ธนาคารในเครือเหลานี้จะไมไดเปนผูโอนเงินออกจากบัญชีตนทางไปท่ีปลายทางโดยตรง แตละท่ี
จะมีบัญชีของตัวเองท่ีเปดไวท่ีแบงกชาติอยูแลว การโอนจายระหวางธนาคารจึงเปนเหมือนการ ทําระบบสั่งจาย 
และยื่นใหแบงกชาติ เพ่ือใหแบงกชาติโอนเงินในคลังใหกับปลายทางอีกที (แบงกชาติทําหนาท่ีเปนผูถือเงินสําหรับ
สถาบันเหลานั้นไว) โดยแบงกชาติจะรับคํารองการโอนเงิน เช็กยอดเงิน และโอนใหตามยอด 



 

 

แตดวยคุณสมบัติของเทคโนโลยีบล็อกเชน ไมวาขอมูลอะไรหรือธุรกรรมอะไร ยอดเทาไหรท่ีเพ่ิมเติมเขา
มาในระบบจะถูกเก็บบันทึกไวเปนเสมือนบัญชีเงินฝาก ทุกธุรกรรมจะถูกบันทึกไวตอๆ กันตั้งแตธุรกรรมแรกท่ี
เกิดข้ึน และทุกคนในเครือขายยังสามารถตรวจสอบยอนหลังไดอยางอิสระ ระบบนี้หากถูกนํามาปรับใชภายใน
องคกรโดยเฉพาะในโลกการเงิน ทางทีมงานเล็งเห็นวาจะเปนการสรางความเชื่อม่ันใหสถาบันการเงินในเครือเปน
อยางยิ่ง โดยเฉพาะในแงของ ความโปรงใส 

 กําเนิดเงินบาทออนไลน  

โครงการอินทนนทไดมีการสรางสกุลเงินดิจิทัลจําลองท่ีออกโดยแบงกชาติ เพ่ือใชในการโอนเงินระหวาง
สถาบันการเงิน แทนท่ีจะโอนดวยเงินบาทจริงๆ เรียกวา Central Bank Digital Currency (CBDC) 

ซ่ึงแตกตางจากปกติท่ีหากธนาคารตางๆ ในเครือจะโอนเงินระหวางกันตองมีการทําคําเรื่องโอนเงินไปยัง
ธนาคารกลาง - แลวธนาคารกลาง (ซ่ึงเปนผูถือเงินบาทในบัญชีของธนาคารยอยทุกท่ี) แตจะเปนตัวกลางในการทํา
ธุรกรรมโอนเงินใหปลายทาง 

แตทีนี้หากมีการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช ทําใหในอนาคตระบบจะเปลี่ยนเปนการท่ี “ธนาคารกลาง
เปดรับใหธนาคารในเครือนําเงินบาทมาแลก Token โดยมีมูลคา 1:1” หรือจะเรียกงายๆ ก็คือ “การ Tokenized 
เงินบาท” นั่นเอง ซ่ึงรูปแบบการแลกเปลี่ยนในรูปแบบบาทคอยนนี้จะยังถูกใชเฉพาะในระดับสถาบันการเงินใหญๆ 
ท่ีมีการโอนยายเงินทีละมากๆ เทานั้น  

 



นอกจากนี้ สิ่งสําคัญคือระบบ Smart Contract ของบล็อกเชน ท่ีทางผูโอนจะสามารถตั้งเง่ือนไขหรือ
แมแตชวงเวลาท่ีจะทําการโอนนั้นๆ ได เรียกไดวาหากโมเดลนี้สําเร็จก็จะพลิกโฉมใหระบบการเงินระดับสถาบันไป
ไดอยางมาก (ไมตองรอแบงกชาติเปนตัวกลางตลอดเวลา) โดยทางโปรเจ็กตมีการนําระบบของทาง Corda R3 มา
ชวยในการพัฒนาตรงสวนนี้ดวย 

 

 

ความเปนไปไดท่ีจะนําเทคโนโลยีตัวนี้ไปใชในระดับครัวเรือน 

ปจจุบันโปรเจ็กตอินทนนท “ยังอยูในระหวางการพัฒนา” ระบบยังตองการเวลาอีกสักระยะในการ
ปรับปรุงใหสมบูรณ ท้ังในแงของความปลอดภัย ความเสถียรของระบบ ความรวดเร็ว ความโปรงใส ประสิทธิภาพ
โดยรวมเปนอยางไร และท่ีสําคัญท่ีสุดอีกหนึ่งขอคือ เรื่องของกฎหมาย ท้ังความปลอดภัยทางไซเบอรและความ
เสถียร ซ่ึงถาสิ่งเหลานี้เกิดปญหาข้ึนทางหนวยงานตองมีการรับผิดชอบอยางไร ตรงนี้ยังไมมีกฎหมายควบคุม
ออกมาเฉพาะเจาะจง หากแกโจทยเหลานี้ไดครบทุกขอ อนาคตก็เปนไปไดท่ีโครงการนี้จะถูกนํามาใชกับระบบของ
แบงคชาติจริงๆ แตตองเปนหลังจากทดสอบระบบอยางเขมขน วามีความพรอมจริงๆ 

นอกจากนี้ หากพูดถึง “ความเปนไปไดหากนํามาปรับใชกับระบบการชําระเงินกับประชาชนท่ัวไป” ก็อาจ
เปนไปไดในอนาคตถาตัวระบบสมบูรณมากพอ แตดวยความใหมของเทคโนโลยีบล็อกเชนกับแนวคิด 
Tokenization อาจมีอะไรใหปรับและพัฒนาอีกมาก อยางนอยก็ 3-5 ปนับจากนี ้

เรียกไดวานาสนใจมากท่ีเดียวท่ีหนวยงานยักษใหญของประเทศไทยไดมีการตื่นตัวและนําเทคโนโลยีมา
ปรับใชเพ่ือประโยชนสูงสุดและความโปรงใสภายในระบบการเงินระดับประเทศ ตองคอยจับตาดูกันตอไปใน
อนาคตวาโปรเจ็กตตัวนี้จะถูกนําไปพัฒนาทิศทางไหน  



หากประสบความสําเร็จและถูกนําไปตอยอดและผลักดันประเทศไทยสูยุค “สังคมไรเงินสด” ไดจริงๆ 
นอกจากความโปรงใสในการซ้ือขายและเปลี่ยนและความเปนระเบียบ สะดวกสบายตอประชาชนท่ีใชแลวยังมี
ความเปนไปไดท่ีเราจะนําระบบตัวนี้ไปพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางความโปรงใสใหองคกรอ่ืนๆ ของภาครัฐก็เปนได  
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